

UBND HUYỆN GIA LÂM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102 /GD&ĐT

Gia Lâm, ngày 06 tháng 6 năm 2023

V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác xây dựng văn hóa học đường

Kính gửi: Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học và THCS trong huyện

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND Thành phố về triển khai Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND Thành phố khắc phục các hạn chế khuyết điểm, được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2022 của Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công văn số 1569/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 17/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác xây dựng văn hóa học đường;

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học và THCS trong huyện triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, những chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch hoạt động hè năm 2023.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác xây dựng và thực hiện văn hóa trong trường học. Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung do Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo như: Kế hoạch số 3081/KH-SGDĐT ngày 21/9/2020 về triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 296/KH-SGDĐT ngày 28/01/2022 về xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 và Hướng dẫn số 1002/HD-SGDĐT ngày 19/4/2022 về Hướng dẫn xây dựng môi trường văn hóa trong trường học ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025.

3. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào



chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng cấp học, đảm bảo 100% các khối đều được tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chủ động phối hợp với Công an tại địa phương chủ động tuyên truyền trong các nhà trường.

4. Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông công trường, chất lượng phương tiện đưa đón học sinh, xây dựng phương án đưa đón học sinh... Triển khai nghiêm túc chương trình giảng dạy giáo dục an toàn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cảnh báo về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có phương án tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh về những sự việc và những thủ đoạn lừa đảo để thông tin rộng rãi đến các cha, mẹ học sinh nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban giám hiệu các nhà trường thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. Báo cáo kịp thời những vụ việc (nếu có) về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email nguyenvietthanh77.gl@gmail.com.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu VP.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hải Quân